

จีนเร่งใช้มาตรการป้องกันน้ำตา

โพสทูเดย์ - จีนจ่อใช้มาตรการปกป้องอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศ ไทยเชื่อไม่กระทบการส่งออก

กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า ได้เริ่มตรวจสอบปริมาณการนำเข้าน้ำตาลตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา หลังมีกระแสเรียกร้องจากภาคธุรกิจโคกภักดิ์ในประเทศถึงปริมาณการนำเข้าน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศผู้ผลิตสินค้าโคกภักดิ์รายใหญ่รุนแรงขึ้น

นอกจากนี้ ทางกรจีนจะพิจารณาว่าประเทศคู่ค้าได้ใช้มาตรการปกป้องทางการค้าเพื่อช่วยผู้ผลิตในประเทศหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบ 6 เดือน

อย่างไรก็ดี แลงการณ์ดังกล่าวไม่ได้ระบุเจาะจงประเทศถึงประเทศที่เป็นเป้าหมายในการตรวจสอบ ขณะที่ไทยบราซิลและอินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่มีจีนเป็นผู้ซื้อหลัก

สำหรับมาตรการดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่อุตสาหกรรมโคกภักดิ์ในจีนได้ล้อมบริษัทรัมาหลายปี หลังเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรสูงขึ้น ทำให้ราคาน้ำตาลจากผู้ผลิตในประเทศสูงขึ้น

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปริมาณนำเข้าน้ำตาลทรายของจีนที่เพิ่มสูงขึ้นจนทำให้ทางการจีนจะพิจารณาว่าประเทศคู่ค้าได้ใช้มาตรการปกป้องทางการค้าเพื่อช่วยผู้ผลิตในประเทศหรือไม่นั้น เชื่อว่าจะไม่

กระทบการส่งออกน้ำตาลของไทยไปยังจีน เนื่องจากจีนมีการกำหนดโควตานำเข้าน้ำตาลทรายดิบจากไทยอยู่แล้ว ดังนั้นปริมาณการส่งออกน้ำตาลทรายจะเป็นไปตามข้อตกลงของทั้งสองประเทศ

“หากประเทศคู่ค้ามีความกังวลว่าไทยจะให้การสนับสนุนกระบวนการดำเนินการอุตสาหกรรม มีการซัพซันได้เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาได้รับผลกระทบอะไรบ้าง ซึ่งกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นไม่น่าจะกระทบการส่งออกของไทย แต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนต้องจัดการภายในประเทศมากกว่า” นายสมชายกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการยืนยันจาก

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า บราซิลยังไม่ยื่นฟ้องไทย ต่อ WTO และยังไม่มีการตั้งคณะผู้พิจารณา (Panel) หลังจากที่ถูกกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยดำเนินมาตรการอุดหนุนการส่งออก และอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลภายในประเทศไทย จนส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำตาลของประเทศบราซิล และกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลภายในประเทศบราซิล

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีการเจรจากันโดยตรงกันอีกครั้งซึ่งน่าจะหลังจากนี้ 1 เดือน หรือประมาณวันที่ 15 ต.ค. 2559 พร้อมจะเร่งนำเสนอ พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายต่อที่ประชุม ครม.เร็ว ๆ นี้ ●